

BÁO CÁO

Sơ kết giữa kỳ kết quả thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn xã Tỉnh Châu giai đoạn 2021 - 2025

(Giai đoạn báo cáo từ năm 2021 đến tháng 09/2023)

I. THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH TRẺ EM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi: 1.824 em
2. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 17 em;
3. Số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt: 0 em.
4. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp: 13 em

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tình hình triển khai thực hiện Luật trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương

Trên cơ sở hướng dẫn của các cấp trong việc thực hiện các văn bản Luật trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của UBND tỉnh Quảng Ngãi và sự hướng dẫn chuyên môn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Quảng Ngãi, UBND phường đã thực hiện thể chế các văn bản Luật trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, cụ thể:

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 01/3/2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 01/3/2019 hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 03/3/2020 về việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28/5/2021 về việc thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 16/7/2021 về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái qui định của pháp luật giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 26/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/3/2021 về việc phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025.

UBND xã đã ban hành: Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND xã Tỉnh Châu về việc tổ chức các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn xã Tỉnh Châu. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày

12/4/2023 Triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn xã Tịnh Châu năm 2023. Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 26/4/2023 Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn xã.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện

Được sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng được ngành Y tế trong địa bàn xã được nâng cao; phối hợp với các hội, đoàn thể, các ban ngành liên quan của xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và trẻ em dưới nhiều hình thức như: nói chuyện chuyên đề, tư vấn thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Vận động các gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi đến UBND xã đăng ký thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em; công tác phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; cách phòng chống tránh bị lạm dụng, bị xâm hại; đồng thời tuyên truyền về đường dây nóng trẻ em 111, để mọi trẻ em, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, tố giác có nguy cơ, hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và số điện thoại đường dây nóng về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tuyên truyền các mô hình, gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đưa tin cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông tại cơ sở để người dân nâng cao cảnh giác; các biện pháp phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống mua, bán người, làm giảm nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, nhất là với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao... nhằm giúp người dân nhận biết, chủ động phòng tránh và đấu tranh, tố giác các đối tượng tội phạm trên.

Tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy của các lực lượng chuyên trách; bản chất, thủ đoạn của các loại tội phạm; tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần. Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương; các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, ma túy.

Tuyên truyền việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế.

Cụ thể: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã 3 lần/ tháng/ năm về các kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe vị thành niên (đặc biệt tai nạn đuối

nước), tuyên truyền về ATGT, ma túy và bạo lực học đường... Trong tháng 6 là tháng hành động trẻ em kết hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức các đợt sinh hoạt hè lồng ghép tuyên truyền vào ngày 15 hàng tháng tổng 300 lượt học sinh tham gia/ lần .

3. Nguồn lực thực hiện

3.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế

UBND xã bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác trẻ em; thành lập ban bảo vệ chăm sóc trẻ em do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban.

3.2. Việc bố trí ngân sách địa phương:

Kinh phí trích từ ngân sách của UBND xã để chi cho công tác trẻ em hàng năm. Kinh phí dành cho các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế. Việc trợ giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt dựa chủ yếu vào nguồn vận động từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp và nhân dân tại địa phương.

4. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành về công tác trẻ em; thường xuyên theo dõi, giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi và việc thực thi chế độ chính sách đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; giám sát về việc chấp hành pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em và bảo đảm trẻ em thực hiện các quyền theo pháp luật quy định.

5. Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em

a) Số trẻ em bị tai nạn thương tích: 0 em.

b) Số trẻ em bị tử vong do đuối nước:

Trong đó: - Số vụ: 0 vụ,

- Số trẻ em tử vong: 0 em.

6. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

a) Tổng số trẻ em bị xâm hại: 0 em.

Trong đó: - Trẻ em nam bị xâm hại: 0 em;

- Trẻ em nữ bị xâm hại: 0 em.

b) Số trẻ em bị xâm hại theo từng hình thức được quy định tại Điều 4 và các điều khác của Luật Trẻ em, gồm:

+ Bạo lực: 0 em.

+ Xâm hại tình dục: 0 em.

+ Các hình thức gây tổn hại khác: 0 em.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cháu được chăm sóc nuôi dưỡng tốt về cả thể chất và tinh thần.

- Phát tin bài trên đài truyền thanh 3 lần trong tháng/ năm , tuyên truyền cho các em kỹ năng biết tự bảo vệ mình, phòng tránh các tệ nạn xã hội, các nguy cơ xâm hại và phòng tai nạn thương tích (đặc biệt tai nạn đuối nước).

- Phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè tuyên truyền vào ngày 15 hàng tháng và lồng ghép vào các buổi chào cờ đầu tuần cho hơn 300 em học sinh ở trường TH&THCS Trần Quý Hai về công tác phòng tránh các tệ nạn xã hội, các nguy cơ xâm hại và phòng tai nạn thương tích (đặc biệt tai nạn đuối nước), tuyên truyền về ATGT, ma túy và bạo lực học đường

- Hằng năm UBND xã tổ chức vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và nhân dân trong, ngoài xã, đồng thời cũng trích thêm nguồn ngân sách xã thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em trên địa bàn xã.

- Năm 2021:

+ UBND xã đã triển khai huy động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí thăm tặng quà cho các em nghèo, trẻ em khuyết tật ... 35 suất quà, với tổng số tiền 3.500.000 đồng

+ Công đoàn UBND xã tổ chức tặng quà cho con của đoàn viên công đoàn vui Tết Trung thu có 29 suất với tổng số tiền 2.030.000 đồng.

+ UBND xã trích kinh phí chi thường xuyên tặng quà nhân dịp tết trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã cho gần 1.568 em trong độ tuổi từ 0 tuổi đến dưới 16 tuổi mỗi cháu 10.000 đồng. Thăm tặng quà cho trẻ em khuyết tật đặc biệt khó khăn 1.000.000 đồng.

- Năm 2022:

+ UBND xã đã triển khai huy động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí thăm tặng quà cho các em nghèo, trẻ em khuyết tật ... 75 suất quà với tổng số tiền 11.250.000 đồng

+ Công đoàn UBND xã tổ chức tặng quà cho con của đoàn viên công đoàn vui Tết Trung thu có 31 suất với tổng số tiền 1.550.000 đồng.

+ UBND xã trích kinh phí chi thường xuyên tặng quà nhân dịp tết trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã cho gần 1.523 em trong độ tuổi từ 0 tuổi đến dưới 16 tuổi mỗi cháu 10.000 đồng. . Thăm tặng quà cho trẻ em khuyết tật đặc biệt khó khăn 1.000.000 đồng.

+ Trong năm UBND xã phối hợp với cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ xây dựng nhà tình thương cho em Nguyễn Đình Phúc mồ côi cha, mẹ với số tiền trên 100 triệu đồng.

- Năm 2023:

+ Thành đoàn phối hợp với đoàn xã tổ chức Đêm hội trăng rằm cho trẻ em vui Tết trung thu tại trường Tiểu học & Trung học cơ sở Trần Quý Hai. Tại Đêm hội trăng rằm Thành đoàn đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng học bổng cho trẻ em có HCĐBKK vượt khó vươn lên trong học tập đạt thành tích khá, giỏi: 35 suất, với tổng số tiền 7.000.000 đồng.

+ Đoàn xã đã tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có HCĐBKK và trẻ em trường Mầm non xã: 76 suất, với tổng số tiền 6.050.000 đồng.

+ UBND xã đã tiếp nhận và trao quà thành phố tặng cho trẻ em có HCĐBKK: 04 suất, với tổng số tiền 1.200.000 đồng.

+ Công đoàn UBND xã tổ chức tặng quà cho con của đoàn viên công đoàn vui Tết Trung thu có 30 suất với tổng số tiền 2.100.000 đồng.

+ UBND xã trích kinh phí chi thường xuyên tặng quà nhân dịp tết trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã cho gần 1.626 em trong độ tuổi từ 0 tuổi đến dưới 16 tuổi mỗi cháu 10.000 đồng.

Các ban, ngành đoàn thể của xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp lồng ghép tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em...

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Kinh phí thực hiện chương trình trẻ em tại xã còn hạn chế, thiếu nguồn lực để kết nối, vận động hỗ trợ cho các hoạt động trẻ em tại địa phương; hoạt động của Ban bảo vệ trẻ em cấp xã chưa thường xuyên và liên tục.

Cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở đa phần là kiêm nhiệm nên việc phát hiện, can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị tổn thương có lúc chưa được kịp thời. Chế độ đãi ngộ, thù lao cho cộng tác viên công tác xã hội và nhân viên y tế thôn còn rất thấp, chưa khuyến khích tạo động lực gắn bó lâu dài với công việc.

Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thường hay thay đổi, nhất là lực lượng cộng tác viên, từ đó phần nào ảnh hưởng khó khăn trong việc quản lý cập nhật và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Một số gia đình chưa nhận thức được đầy đủ về nguy cơ xâm hại trẻ em, nhận thức và hiểu biết chưa toàn diện của trẻ khiến cho trẻ khó tự bảo vệ mình, dễ bị xâm hại; nhiều loại văn hóa phẩm độc hại, những trang web đen khó quản lý, khó kiểm soát.

3. Đề xuất kiến nghị

Nâng chính sách hỗ trợ hợp lý đối với Cộng tác viên công tác xã hội, hỗ trợ những quyền lợi cơ bản về bằng cấp, thẻ Bảo hiểm y tế.

Trên đây là báo cáo sơ kết giữa kỳ kết quả thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn xã Tịnh Châu giai đoạn 2021 - 2025./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐ-TB&XH thành phố;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- CT, PCT. UBND xã;
- UBMTTQVN và các hội đoàn thể;
- Lưu: VP, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Quang Luận